

Quyết tâm phấn đấu giành thắng lợi mới

Vũ Bá Ngọc

Bí thư huyện uỷ Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Vĩnh Bảo là một huyện thuộc vùng đồng bằng giáp biển của thành phố Hải Phòng có khả năng phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm và cây đặc sản như chiếu cói, thuốc Lào một cách thuận lợi. Năm 1967, sản xuất nông nghiệp của huyện chúng tôi phát triển khá mạnh mẽ; lúa đạt năng suất 5 tấn thóc/ha. Nhưng hai năm sau, có tình hình giảm sút, không thực hiện được các chỉ tiêu đã đề ra; năng suất lúa cả năm 1969 chỉ đạt 37 tạ/ha. Tổng sản lượng nông nghiệp giảm nhiều, đời sống của nhân dân trong huyện gặp khó khăn, nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước không được thực hiện tốt, ngược lại nông dân còn phải mua của Nhà nước một số lượng khá lớn lương thực. Trong cán bộ và nhân dân, có nhiều người tỏ ra thiếu phấn khởi và lo lắng.

Vì sao có tình hình như vậy? Trong đại hội đảng bộ huyện cuối năm 1969, huyện uỷ chúng tôi đã kiểm điểm sâu sắc tình hình các mặt, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp của huyện uỷ và các đảng bộ cơ sở. Tập thể đại hội đã phát huy dân chủ, thẳng thắn phê bình chỉ ra chỗ mạnh chỗ yếu của phong trào và sự chỉ đạo của toàn đảng bộ, của bản thân huyện uỷ. Nhờ đó, chúng tôi nhận rõ: sở dĩ có tình trạng sản xuất nông nghiệp giảm sút là do nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân chủ yếu là huyện uỷ chúng tôi cũng như các đảng bộ cơ sở, chưa quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của thành uỷ, chưa thấy rõ mối quan hệ giữa phương hướng, nhiệm vụ và yêu cầu chung của thành phố và đặc điểm, yêu cầu riêng của địa phương mình. Do đó, sự lãnh đạo và chỉ đạo của Huyện uỷ có nhiều lúng túng, nhất là về mặt xác định phương hướng sản xuất đúng đắn và việc chỉ đạo thực hiện phương hướng đó. Một nguyên nhân quan trọng nữa có ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào quần chúng là chưa động viên được tinh thần cách mạng tiến công cao của cán bộ, đảng viên, nên chưa tạo ra được khí thế đi lên mạnh mẽ.

Đảng viên chưa thật sự làm nòng cốt trong phong trào lao động sản xuất của quần chúng, như lời dạy của Bác “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Phải làm gì và làm như thế nào để khắc phục được tình hình đó? Huyện uỷ chúng tôi đã nắm vững và quyết tâm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trước mắt do đại hội đảng bộ huyện đề ra là: *lấy lương thực là ngành sản xuất chính, đưa nhanh tốc độ sản xuất thực phẩm; trước mắt lấy lúa, lợn, còi, thuốc Lào, vật liệu xây dựng làm phương hướng chính, đồng thời đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khác*”. Chúng tôi quyết tâm phát động toàn đảng bộ và nhân dân trong huyện dốc toàn lực đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất (lúc bấy giờ đang vụ sản xuất đông - xuân 1969 - 1970). Tiếp đó, đảng bộ chúng tôi được tiếp sức bởi các nghị quyết của Bộ chính trị về đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước; về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 1970; về phát huy dân chủ, tăng cường chế độ làm chủ tập thể của quần chúng ở nông thôn; về nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã tổ chức tốt việc học tập các nghị quyết đó, gắn với hành động. Rất rõ ràng, các nghị quyết của Trung ương đã soi sáng phương hướng và hướng dẫn hành động của chúng tôi, làm cho chúng tôi nâng cao ý thức trách nhiệm, củng cố quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra.

Chúng tôi cũng đã hoạt động các đảng bộ cơ sở nghiên cứu học tập các nghị quyết trên, qua đó, nghiêm túc kiểm điểm tình hình các mặt, xác định rõ thêm phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của đảng bộ mình và phát động mạnh mẽ phong trào lao động sản xuất. Để giúp các đảng bộ cơ sở làm tốt việc đó, chúng tôi phân công các đồng chí uỷ viên thường vụ huyện uỷ cùng với các đồng chí huyện uỷ viên phụ trách xã, trực tiếp nghe báo cáo và căn cứ vào nghị quyết của đại hội đảng bộ huyện và kế hoạch của huyện uỷ đã bàn mà góp ý kiến cụ thể cho từng đảng bộ. Nhờ đó, 29 đảng bộ cơ sở đều có chuyển biến tốt về nhiều mặt, nhất là mặt cán bộ đảng viên có ý thức và thật sự tham gia lao động sản xuất tập thể.

Với sự chuyển biến trên, vụ sản xuất đông - xuân vừa qua ở huyện chúng tôi đã thu được thắng lợi quan trọng. Đó là thắng lợi của ý chí phấn đấu và quyết tâm vươn lên của các cấp uỷ đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Các chỉ tiêu chủ yếu: lúa, cói, thuốc Lào đều được thực hiện vượt mức cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Đáng chú ý là diện tích lúa xuân được mở rộng, chiếm 44% diện tích cấy lúa vụ đông - xuân. Vụ mùa tốt. Huyện chúng tôi có triển vọng giành thắng lợi 5 tấn thóc/ha trong năm 1970.

Tuy nhiên, sự lãnh đạo và chỉ đạo của huyện uỷ chúng tôi còn một số nhược điểm cần phải được khắc phục. Đó là việc chỉ đạo thực hiện phương hướng sản xuất chưa toàn diện, chưa cân đối giữa lúa và lợn, để cho việc chăn nuôi lợn bị giảm sút; chưa coi trọng đúng mức các cây đặc sản: cói, thuốc Lào, nhất là cói chiếu, một thứ cây còn có khả năng phát triển nhiều hơn nữa. Vì vậy trong việc hoạt động và chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, chúng tôi đặc biệt chú trọng xem xét kỹ phương hướng, mục tiêu sản xuất và các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm khắc phục những nhược điểm trên.

Chúng tôi khẳng định: bất kể trong tình hình nào, chúng tôi cũng phải thực hiện việc thâm canh tăng năng suất lúa, màu, phát triển mạnh chăn nuôi lợn; chú trọng hơn nữa các cây cói, thuốc Lào.

Năm 1971, chúng tôi sẽ dồn sức đến mức cao nhất, quyết tâm lãnh đạo đảng bộ và nhân dân trong huyện phấn đấu đạt các chỉ tiêu chính sau đây: đưa tổng sản lượng thóc từ 31.000 tấn của năm 1969 có thể được khoảng 45.000 tấn trong năm nay lên 48.500 tấn. Tăng nhanh đàn lợn từ 32.000 con (năm 1970) lên 45.000 con (đạt tiêu chuẩn về trọng lượng). Tăng sản lượng cói chỉ từ 900 tấn (năm 1970) lên 1.500 tấn. Về thuốc Lào, từ 700 tấn (năm 1970) tăng lên 800 hoặc 900 tấn trong những năm 1971 và 1972. Sản xuất phát triển, mức đóng góp cho Nhà nước sẽ được nhiều hơn, sẽ đạt 9.500 tấn thóc; 2.000 tấn cói; 1.000 tấn thịt lợn; 700 tấn thuốc Lào và hàng trăm tấn chuối xuất khẩu. Như vậy là giá trị tổng sản lượng của năm 1971 sẽ tăng 35% so với năm 1969 và cao hơn năm 1970 là 8%. Chúng tôi coi đó là mục tiêu phấn đấu của toàn đảng bộ, là phương

hướng quyết định nội dung, yêu cầu của cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên ở huyện chúng tôi.

Để đạt tới mục tiêu đó, đảng bộ và nhân dân huyện chúng tôi phải ra sức phấn đấu về nhiều mặt; trước mắt tập trung làm tốt những việc sau đây:

Trước hết là việc *phát huy vai trò tiên phong, lãnh đạo của đảng viên*. Phải làm vai trò, vị trí của mình trong việc lãnh đạo, tổ chức và dẫn đầu quần chúng phấn đấu thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ được giao. Chúng tôi sẽ chỉ đạo chặt chẽ cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất và các nhiệm vụ quan trọng khác. Trong cuộc vận động này, chúng tôi hết sức coi trọng việc đưa đảng viên vào hành động cách mạng, qua hành động mà kiểm tra và rèn luyện đảng viên.

Chúng tôi cũng đã có kế hoạch lãnh đạo các đảng bộ xã chú trọng phân công những đảng viên tốt, được quần chúng tín nhiệm và có năng lực ứng cử vào các Ban quản trị hợp tác xã, ban chỉ huy đội sản xuất. Đi đôi với việc cải tiến lề lối làm việc và căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng người, chúng tôi hoạt động việc bố trí các đảng viên công tác ở cấp xã đồng thời làm tốt công tác ở hợp tác xã, ở đội sản xuất. Kết quả đến nay, chúng tôi đã đưa 13 bí thư đảng uỷ, 9 chủ tịch uỷ ban hành chính xã, 14 uỷ viên thường vụ đảng uỷ phụ trách tổ chức về kiêm nhiệm bí thư chi bộ hợp tác xã; với sự chấp thuận của xã viên, đã đưa 270 đảng uỷ viên và chi uỷ viên về làm đội trưởng, đội phó sản xuất. Nhờ đó, phong trào của một số nơi trước đây rất yếu, nay đã chuyển biến bước đầu.

Về chỉ đạo thực hiện phương hướng, kế hoạch sản xuất, chúng tôi coi trọng việc *nắm vững tính toàn diện và cân đối giữa các mặt; đồng thời ra sức khắc phục những mặt yếu và đẩy mạnh mặt quan trọng*. Hiện nay, việc chăn nuôi lợn của chúng tôi còn yếu. Số đầu lợn và trọng lượng con giảm sút. Chúng tôi đang cố gắng chỉ đạo mặt này theo hướng đẩy mạnh chăn nuôi tập thể và chăn nuôi gia đình, chú trọng phát triển chăn nuôi tập thể hơn nữa. Huyện uỷ chúng tôi đã quyết định phải là ngày mấy việc: phân công ba đồng chí huyện uỷ viên phụ trách ba hợp tác xã Tân Hiến, Hưng Nhân, Cổ Am, nhằm giúp các nơi này phát

triển chăn nuôi lợn, đưa đàn lợn tập thể ở mỗi nơi lên 600 con và bảo đảm trọng lượng lợn xuất chuồng đạt bình quân là 60 kg một con. Qua đó, rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung. Tổ chức tốt việc phổ biến rộng rãi chính sách của Nhà nước về chăn nuôi lợn trong đảng viên và quần chúng, nhằm thúc đẩy việc chăn nuôi của các gia đình xã viên. Mở hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo và bàn biện pháp tổ chức, quản lý, kỹ thuật đẩy mạnh chăn nuôi lợn.

Cói là một sản phẩm hàng hoá quan trọng, có khả năng tăng nhanh sản lượng ở huyện chúng tôi. Vì vậy, phải tích cực chỉ đạo phát triển cây đặc sản này. Hướng chính là tập trung cải tạo số diện tích đã trồng, đồng thời lãnh đạo các xã chuyên trồng cói chuyên một số diện tích bãi trồng lúa sang trồng cói, nhằm tạo điều kiện cải tạo đất trồng và thâm canh cây đó. Hai vấn đề mới phải được giải quyết trong năm nay là làm hai vụ đi đôi với thâm canh để tăng năng suất và sản lượng cói.

Để chỉ đạo tốt việc trồng cói, Ban thường vụ huyện uỷ chúng tôi đã tự mình và tổ chức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở những xã chuyên trồng cói đi xem xét tại chỗ và học tập kinh nghiệm của những nơi làm cói giỏi. Chúng tôi sẽ đắp bờ, khoanh vùng, làm thuỷ lợi cho vùng trồng cói, theo yêu cầu kỹ thuật của nó; sẽ làm cỏ, bón phân và nâng kỹ thuật trồng cói lên trình độ mới.

Đối với Vĩnh Bảo, các biện pháp kỹ thuật nông nghiệp như nước, giống, phân bón, thời vụ đều phải được làm tốt. Trước mắt hiện nay, chúng tôi đặc biệt chú ý khâu giống, coi đây là trung tâm của các biện pháp kỹ thuật. Chúng tôi sẽ bỏ toàn bộ giống lúa cũ có năng suất thấp, thay bằng giống lúa mới có năng suất cao. Cụ thể là trong vụ sản xuất đông-xuân 1970-1971, toàn huyện sẽ cấy lúa xuân trên 100% diện tích ruộng. Đến vụ mùa năm 1971, phần lớn diện tích cũng sẽ được cấy bằng giống lúa mới.

Thắng lợi về nhiều mặt của vụ đông-xuân vừa qua và sự hơn hẳn của vụ mùa này so với các vụ mùa trước đã tạo nên cơ sở tinh thần và vật chất cho cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện chúng tôi quyết tâm làm vụ đông-xuân mới thắng

lợi lớn hơn. Tuy nhiên, toàn đảng bộ và nhân dân trong huyện còn phải nâng cao hơn nữa quyết tâm phấn đấu và tinh thần cách mạng tiến công, nâng cao ý thức tự lực cánh sinh, nhằm phát huy mọi khả năng tiềm tàng của địa phương, đạt cho được những chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời, chú ý *cải tiến cách chỉ đạo* của huyện và cơ sở. Căn cứ vào điều kiện sản xuất và đất đai của các hợp tác xã cũng như những kinh nghiệm đã rút ra được trong vụ đông-xuân vừa qua, vụ này, chúng tôi *phân loại hợp tác xã* để chỉ đạo được cụ thể và sát hơn. Chúng tôi phân ra bốn loại với những mục tiêu phấn đấu khác nhau. Loại vùng thứ nhất, gồm 5 hợp tác xã sẽ phấn đấu đạt năng suất 5 tấn thóc/ha một vụ. Loại thứ hai gồm 14 hợp tác xã sẽ đạt 4,5 tấn/ha một vụ. Các hợp tác xã kém cố gắng đạt 2,5 tấn/ha một vụ. Cuối cùng, đại bộ phận các hợp tác xã khác sẽ phấn đấu vượt năng suất bình quân của huyện đề ra là 2,6 tấn/ha một vụ.

Chúng tôi tin rằng, với đà thắng lợi của vụ đông-xuân vừa qua và triển vọng của vụ mùa này, được sự chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, đảng bộ và nhân dân Vĩnh Bảo sẽ vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm giành thắng lợi lớn và toàn diện hơn trước.